

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ลำดับ ที่	นโยบาย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	นโยบายการวางแผนอัตรากำลัง - เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์สามารถวางแผนอัตรากำลังในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่	- จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรระบบงาน และแผนอัตรากำลัง ๓ ปีให้สอดคล้องกับโครงสร้างและข้อมูลอัตรากำลังที่เป็นปัจจุบัน	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	นโยบายการสรรหา บรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร - เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ การคัดเลือกดำเนินไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน	- องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้มีคำสั่งเรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงให้รับโอนครูองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเกาะ จำนวน ๑ ราย คำสั่งที่ ๑๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คือ - นางสาวมารีเยาะ นิกะจี พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู วิชยฐานะชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๓๑-๓-๐๘-๖๖๐๐-๐๗๓ อัตรา เงินเดือน ๒๘,๔๖๐.-	๔๐๐,๕๖๐.-	งบบุคลากร

<p>๓.</p>	<p>นโยบายการพัฒนาบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการความคิดและการพัฒนาตนเองให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ 	<p>- องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ได้มีการกำหนดให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเข้ารับการพัฒนาโดยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน แบ่งตามสังกัดส่วนราชการ ดังนี้</p> <p>สำนักปลัด อบต.</p> <p>๑. นายภูอำมหัดพิกรีย์ ชีนา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนครา จังหวัดสงขลา จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี - โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนครา จังหวัดสงขลา <p>๒. นางสาวพาตีเมาะ เต๊ะการี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนครา จังหวัดสงขลา จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี</p> <p>๓. นางสาวอภิญญา ยี่หรัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้ารับการอบรม ดังนี้</p>	<p>๕,๓๔๐.-</p> <p>๕,๓๖๘.-</p>	
-----------	--	---	-------------------------------	--

		<p>- โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและการวางแผนงานตรวจสอบ (ฝึกปฏิบัติ) เทคนิคและวิธีการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินรวมทั้ง KTB Corporate Online และข้อตรวจพบของ อปท. และสถานศึกษา สังกัด อปท. ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมทรธาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา</p> <p>- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมที่อาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา</p> <p>๔. นางสาวซูไรยา มะมิง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและการวางแผนงานตรวจสอบ (ฝึกปฏิบัติ) เทคนิคและวิธีการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินรวมทั้ง KTB Corporate Online และข้อตรวจพบของ อปท. และสถานศึกษา สังกัด อปท. ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมทรธาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา</p> <p>กองคลัง</p> <p>๑. นางวาร์ดา ปือราเฮง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้</p> <p>- อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAs ประจำปี ๒๕๖๕” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมทรธาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา</p>	<p>๗,๖๒๐.-</p> <p>๒,๘๔๐.-</p> <p>๗,๖๒๐.-</p> <p>๘,๖๒๐.-</p>	
--	--	---	---	--

		<p>- โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนครา จังหวัดสงขลา</p> <p>๒. นางยุพิน อินทรเทพ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAs ประจำปี ๒๕๖๕” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม ทรราชาเจบี อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา</p> <p>๓. นางสาวอาอีซาร์ เจะและ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้</p> <p>- อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAs ประจำปี ๒๕๖๕” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม ทรราชาเจบี อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา</p> <p>- อบรม หลักสูตร การแก้ไขวงเงินโครงการอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การจัดทำฎีกาและเอกสารการเงินของสถานศึกษาให้เป็นตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา</p>	<p>๘,๕๒๐.-</p> <p>๘,๖๒๐.-</p> <p>๘,๓๒๐.-</p>	
--	--	---	--	--

		<p>๔. นางสาวอาชีวะชะห์ สากล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAs ประจำปี ๒๕๖๕” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม ทรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา</p> <p>๕. นางสาวนุริยะห์ หะยียามา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การแก้ไขวงเงินโครงการอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การจัดทำฎีกาและเอกสารการเงินของสถานศึกษาให้เป็นตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา</p> <p>กองช่าง</p> <p>๑. นายภูโสมิน เจะโต ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมทีอาร์ริอคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๑. นางสาวนุรลัลลา อีสอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการศึกษาฯ เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร 	<p>๘,๖๒๐.-</p> <p>๘,๓๒๐.-</p> <p>๒,๘๔๐.-</p> <p>๕,๓๒๐.-</p>	
--	--	---	---	--

		<p>ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนครา จังหวัดสงขลา จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี</p> <p>- อบรม หลักสูตร การแก้ไขวงเงินโครงการอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามมติ คณะรัฐมนตรี การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การจัดทำฎีกาและเอกสารการเงินของสถานศึกษาให้เป็นตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและ กระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา</p> <p>- โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปัตตานี ระหว่าง วันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนครา จังหวัดสงขลา</p> <p>๒. นางสาวอัสมะห์ วายะโยะ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้</p> <p>- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ การบริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนครา จังหวัดสงขลา จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี</p> <p>- อบรม หลักสูตร การแก้ไขวงเงินโครงการอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามมติ คณะรัฐมนตรี การใช้จ่ายเงินรายได้สะสม การจัดทำฎีกาและเอกสารการเงินของสถานศึกษาให้เป็นตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p>๘,๕๒๔.-</p> <p>๕,๕๒๔.-</p> <p>๘,๙๕๖.-</p>	
--	--	---	--	--

๖.	<p>นโยบายส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร</p> <p>- เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ยึดถือเป็นหลักการ หรือแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากร</p>	<p>- องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ได้ดำเนินการประกาศเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมให้เป็นหลักปฏิบัติให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ● ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ 	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ
----	---	--	------	----------------